

Số: 152/TB-CTHADS

Sơn La, ngày 17 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tại Hội nghị giao ban triển khai công tác tháng 12 năm 2021

Ngày 13/12/2021, Cục Thi hành án dân sự (sau đây viết tắt là THADS) tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tháng 11, triển khai công tác trọng tâm tháng 12 năm 2021.

Chủ trì hội nghị: đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Cục trưởng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên và tương đương và toàn thể công chức và người lao động thuộc Cục.

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tháng 11 năm 2021, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, phân tích về những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bàn về các giải pháp khắc phục. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận của các phòng chuyên môn, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng kết luận, cụ thể như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác tháng 11 năm 2021

1. Về kết quả

Thực hiện Kế hoạch số 67/KII-CTHADS ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La về việc thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2022; Quyết định số 381/QĐ-CTHADS ngày 04/10/2021 về việc tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các Chi cục THADS huyện, thành phố thuộc tỉnh quý I năm 2022, qua theo dõi, tổng hợp kết quả tháng 11/2021 cho thấy phần lớn các đơn vị đã rất nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt 09 nhiệm vụ, chỉ tiêu tạm giao trong quý I/2022, trong đó kết quả thi hành án dân sự toàn tỉnh đến ngày 10/12/2021 đạt: 43,86% về việc (vượt 13,86% chỉ tiêu tạm giao trong quý I/2022); về tiền: đạt 10,22% (thiếu 4,78 % chỉ tiêu tạm giao trong quý I/2022). Cục THADS tỉnh đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết của Ban chỉ đạo thi hành án công tác THADS; triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi án hành chính năm 2022. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định về công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng; tiến hành kiểm tra về kết quả công chuyên môn nghiệp vụ của 01 đơn vị cấp huyện, chỉ đạo các đơn vị tự kiểm tra đối với các án trên 01 năm có điều kiện nhưng chưa tổ chức thi hành xong. Cục THADS tỉnh đã xây dựng công văn đề nghị các cơ quan Kho bạc Nhà nước, Thuế, Ngân hàng phối hợp cung cấp thông tin, tài

khoản nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính trong hoạt động THADS, hạn chế tham nhũng tiêu cực...

Thực hiện Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụ trách, giúp đỡ xã khu vực III trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2026, các Phòng chuyên môn và Chi cục THADS huyện, thành phố đã vận động công chức và người lao động đóng góp, ủng hộ xã Hồng Ngải, huyện Bắc Yên với tổng số tiền: 25.000.000 đ (*Hai mươi năm triệu đồng*); Chi cục THADS huyện Phù Yên thực hiện giúp đỡ bản Bang, xã Mường Bang theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Yên: 10.000.000đ (*Mười triệu đồng*)¹

Kết quả trên đã phản ánh sự cố gắng của tập thể công chức, người lao động trong toàn tỉnh, đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào kết quả chung của toàn hệ thống các cơ quan THADS trong cả nước trong bối cảnh phải chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

2. Hạn chế:

Tuy nhiên, còn một số nhiệm vụ, chỉ tiêu của các mặt công tác khác đề ra chưa đạt, cụ thể:

- Chỉ tiêu thi hành án về tiền được giao 15%; mới đạt 10,22%, thiếu 4,78% so với chỉ tiêu của cục tạm giao. Một số đơn vị, tỷ lệ thi hành án về tiền so với chỉ tiêu tạm giao trong quý I/2022 đạt thấp như: Chi cục THADS huyện Yên Châu: 1,38%, Chi cục THADS huyện Mai Sơn đạt 3,12%; Phù Yên 4,39%; Bắc Yên: 3,47%

- Một số hạn chế đã được chỉ ra trong các cuộc kiểm tra hoặc nêu trong các cuộc họp giao ban hàng tháng vẫn chậm được khắc phục hoặc khắc phục chưa triệt để, vẫn có đơn vị bị Viện kiểm sát kiến nghị về trình tự, thủ tục thi hành án. Công tác tuyên truyền, vận động, công tác dân vận thực hiện ở mức thấp, chưa ngang tầm với yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ; tình trạng vi phạm quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết vụ việc, hồ sơ thi hành án vẫn còn tồn đọng; phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, cần nhiều thời gian để giải quyết.

- Việc chủ động xây dựng kế hoạch công tác và thông tin, báo cáo kết quả các mặt công tác của một số đơn vị còn chậm, chất lượng chưa bảo đảm; việc phân công nhiệm vụ một số mặt công tác khác phát sinh cho công chức chưa khoa học.

3. Nguyên nhân của hạn chế

- *Về chủ quan*: Năng lực trình độ, kinh nghiệm quản lý, điều hành của một số thủ trưởng đơn vị trực thuộc còn hạn chế, chưa chịu khó nghiên cứu, học hỏi để đổi mới và sáng tạo đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của công tác THADS, hành chính trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chưa linh

¹ Quyết định số 495-QĐ/HU ngày 28 tháng 5 năm 2021 của huyện ủy Phù Yên.

hoạt, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình; thiếu sát sao trong công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức; ngại khó, ngại khổ, giao khoán, phó mặc hoặc phụ thuộc vào công chức giúp việc. Một số công chức, nhất là công chức có chức danh tư pháp chưa chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ được giao; ngại va chạm, thiếu quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, đổ lỗi cho khách quan. Công chức tham mưu chưa chủ động, kịp thời đề xuất kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao.

- *Về khách quan:* do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến mới phức tạp, ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của các cơ quan THADS trong tỉnh như hoạt động đi cơ sở tổ chức xác minh, họp bàn giải quyết việc thi hành án, tổ chức cưỡng chế có huy động lực lượng. Việc thực hiện các quy định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về thực hiện cách ly y tế của công dân khi đến/trở về tỉnh dẫn đến trong một số trường hợp cơ quan THADS cần gặp trực tiếp đương sự để hướng dẫn, thực hiện việc chi tiền, trả tài sản và vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện, thỏa thuận thi hành án theo quy định của pháp luật gặp nhiều khó khăn. Trong tháng, các đơn vị dành thời gian thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể tổ chức Đảng và đảng viên, phần nào cũng đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn.

II. Nhiệm vụ công tác trong tháng 12/2021

Trong bối cảnh hiện nay, đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có công tác THADS. Xác định nhiệm vụ công tác trong năm 2022 là hết sức khó khăn. Do đó, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp tổng thể, linh hoạt, phù hợp để chỉ đạo công tác THADS, theo dõi án hành chính của đơn vị, bảo đảm, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao, đồng thời bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Để thực hiện tốt Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 (*ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tư pháp*) thủ trưởng các đơn vị và toàn thể công chức, người lao động cần quán triệt, triển khai thực hiện những chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác trong Chương trình công tác, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt, triển khai Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022²; Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022³. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Tổng cục THADS và địa phương. Trọng tâm là tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là Nghị

² Ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tư pháp;

³ Thông báo số 13/TB KL ngày 13/12/2021 của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; Chỉ thị số 04-CT/TW; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác THADS nhằm nâng cao nhận thức về các yêu cầu, đòi hỏi của công tác THADS, hành chính trong giai đoạn phát triển mới của đất nước cho đội ngũ công chức, người lao động trong toàn ngành. Từ đó xác định rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tu dưỡng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, khắc phục tâm lý cầm chừng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, kiên quyết ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động THADS. Các cơ quan THADS trong tỉnh xác định thực hiện mục tiêu: *“Nỗ lực vượt qua khó khăn; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế; xây dựng cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao”*. Tiếp tục đổi mới cách thức quán triệt, học tập triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Việc triển khai, học tập phải được chuẩn bị tốt về nội dung có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực tế, với chức năng và nhiệm vụ; xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; kiểm tra việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện.

2. Các đơn vị cần tập trung nghiên cứu Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022; Dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ THADS, theo dõi án hành chính năm 2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự. Chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch công tác trọng tâm năm 2022 bám sát vào 6 nhiệm vụ và 9 chỉ tiêu theo chương trình trọng tâm và các giải pháp thực hiện của Bộ Tư pháp và Tổng Cục THADS và Cục THADS tỉnh, chủ động sửa đổi, bổ sung và trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến, phê duyệt ngay sau khi có Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chính thức của Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh. Kế hoạch công tác của mỗi đơn vị phải bám sát tình hình cụ thể của mỗi đơn vị và của địa phương, có các giải pháp cụ thể chi tiết, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, đáp ứng được yêu cầu thực hiện *“mục tiêu kép”* và ứng phó với tình hình phòng, chống dịch bệnh, trong điều kiện thích ứng mới⁴. Trong đó, cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm nâng cao tỷ lệ thi hành án về việc, về tiền; tỷ lệ giải quyết án tham nhũng kinh tế, bảo đảm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ được giao của năm 2022. Quá trình triển khai thực hiện, kịp thời kiến nghị với Tổng cục THADS, Cục trưởng, về các biện pháp, giải pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi án hành chính năm 2022.

- Giao các đồng chí lãnh đạo Cục phụ trách lĩnh vực, các phòng chuyên môn thuộc cục đôn đốc các đơn vị thực hiện.

⁴ Công văn số 1055/CTHADS-VP ngày 16/12/2021 của Cục THADS tỉnh về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong công tác, phòng chống, dịch Covid 19.

3. Tiếp tục đổi mới và tăng cường cơ chế điều hành theo cơ chế kế hoạch, thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật công vụ, đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng chủ động, sáng tạo bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc được giao của mỗi công chức theo vị trí công tác, theo kế hoạch công tác đã đề ra; đề cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, mà trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đối với toàn bộ hoạt động của đơn vị, địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị, theo hướng công khai minh bạch, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, phát huy vai trò làm chủ của công chức, người lao động trong đơn vị, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, kiên quyết không để tình trạng vi phạm đạo đức, kỷ luật công vụ, vi phạm quy trình nghiệp vụ, đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm (nếu có).

- Giao các đồng chí lãnh đạo Cục phụ trách lĩnh vực, các phòng chuyên môn thuộc cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố tham mưu và tổ chức thực hiện.

4. Tiếp nhận Quyết định, bản án của TAND; ban hành quyết định thi hành án kịp thời, chính xác; tiến hành công tác xác minh, phân loại; tổ chức thi hành dứt điểm việc thi hành án có điều kiện; có giải pháp tổ chức thi hành hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch công tác quý I năm 2022.

4.1. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tăng cường đôn đốc, tổ chức thi hành các vụ án tham nhũng, kinh tế đang tổ chức thi hành, nhất là các vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương; các vụ việc do Ban Thường vụ tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy trực tiếp chỉ đạo (nếu có). Tiếp tục rà soát, lập danh mục và xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thi hành dứt điểm, tăng tỷ lệ thu hồi tài sản nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng. Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo chỉ đạo của Tổng cục THADS định kỳ hàng quý.

4.2. Tập trung tổ chức thi hành dứt điểm các việc mới thụ lý, không để kéo dài dẫn đến khó thi hành. Phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/QH14; tuyên truyền vận động người phải thi hành án tự nguyện thi hành; xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật trong quá trình. Tập trung xây dựng kế hoạch đối với các vụ việc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế; tổ chức cưỡng chế trước Tết, xử lý tài sản thế chấp tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng (nếu có). Giao Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án phối hợp liên ngành với các cơ quan Ngân hàng Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục THADS tỉnh làm việc với Ban Chỉ đạo THADS một số huyện, thành phố để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thi hành án tín dụng, ngân hàng (nếu có phát sinh).

4.3. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, tổ chức thi hành các việc thi hành án phá sản, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện thi hành; tổng hợp thống kê, xây dựng báo cáo, đề xuất phương án, giải pháp tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền về cơ chế tháo gỡ khó khăn cho công tác thi hành án phá sản trước mắt, cũng như lâu dài.

4.4. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi hành án các khoản phải thu cho Bảo hiểm xã hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã để thực hiện việc kê khai, giải quyết nợ đọng về bảo hiểm xã hội trước khi thực hiện các biện pháp cưỡng chế, chuyển nhượng, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về quản lý doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp đã ký kết giữa cơ quan THADS và Bảo hiểm xã hội; tham mưu đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thi hành các khoản thu cho bảo hiểm xã hội.

4.5. Tập trung tổ chức thi hành các việc thi hành án trọng điểm; các việc có đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, đề xuất các việc thuộc diện Ban Thường vụ, cấp ủy địa phương theo dõi, chỉ đạo; giải quyết nhanh chóng, dứt điểm vụ việc, không làm phát sinh các điểm nóng; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Giao các đồng chí lãnh đạo Cục được phân công phụ trách lĩnh vực, các địa bàn, các vụ việc, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện cụ thể; báo cáo tiến độ giải quyết hàng tháng để lãnh đạo Cục nắm bắt, chỉ đạo.

5. Rà soát sửa đổi, bổ sung; xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của đơn vị; các quy trình nghiệp vụ chuyên môn, hạn chế thấp nhất những sơ hở dẫn đến tham nhũng, tiêu cực. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, người lao động trong đơn vị, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy; tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ quan THADS và quản lý đảng viên. Tập trung củng cố tổ chức hoạt động của Chi bộ, đoàn thể ở các chi cục. Tiếp tục Rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý của các phòng chuyên môn thuộc Cục (*phòng tổ chức cán bộ*), chi cục THADS các huyện.

6. Tiếp tục thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động chấp hành viên, phụ trách kế toán, công chức ở các đơn vị theo đúng quy định về pháp luật phòng, chống tham nhũng; xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, tổng cục THADS và 7 tỉnh Miền núi phía Bắc; tăng cường công tác quản lý cán bộ theo phân cấp, chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị, thực sự liêm chính, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức, người lao động nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Giao Phòng TCCB - Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố tham mưu và tổ chức thực hiện.

7. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết triệt để đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục luật định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp làm phức tạp tình hình. Chỉ đạo Chi cục THADS huyện Yên Châu giải quyết vụ Nguyễn Trọng Thế, Vụ Nguyễn Thị Thức.

8. Rà soát, bổ sung Kế hoạch kiểm tra theo Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra năm 2022 đối với các đơn vị trực thuộc; thực hiện kiểm tra toàn diện đối với 02 đơn vị cấp huyện bảo đảm đúng Quy chế kiểm tra. Phối hợp với Phòng 8 -Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành năm 2022.

Rút kinh nghiệm qua công tác kiểm tra, có giải pháp khắc phục kịp thời các kẽ hở đã được phát hiện nhằm đổi mới căn bản và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra. Chuẩn bị, phục vụ tốt việc kiểm tra, kiểm sát, giám sát của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

9. Tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo THADS nhằm phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thi hành án, nhất là đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng an ninh, chính trị địa phương. Chủ động phối hợp với các cơ quan tiền hành tổ tụng tổ chức cuộc họp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp liên ngành.

10. Thường xuyên rà soát các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch công tác tháng 12/2021, quý I/2022 của đơn vị và chỉ đạo của Cục trưởng tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tháng, quý, tổng hợp các nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ đang thực hiện và chưa thực hiện để bổ sung, xây dựng kế hoạch công tác tháng 01/2022 và năm 2022 bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Trên đây là kết luận của đồng chí Cục trưởng Nguyễn Ngọc Hải tại Hội nghị giao ban triển khai công tác tháng 12 năm 2022, Cục THADS thông báo để các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố phổ biến đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, nghiên cứu, bổ sung, xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị, bảo đảm các chỉ đạo trên được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao./

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Cục (b/c);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (t/h);
- Chi cục THADS các huyện, thành phố (t/h);
- Đăng Trang Thông tin điện tử Cục THADS;
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Ngọc Hải

